
เจาะลึกกับนักกีฬาพายเรือคยัค เหรียญทองซีเกมส์ ปี 2022 

“กีฬาที่ต้องมีวินัย ใช้ความอดทน

ทั้งการฝึกซ้อมและการฝึกนั่งเรือ”

	 หนึ่งในสมาชิกทีมนักกีฬาพายเรือของ	 มก.	 

นางสาวพรร์นับพนั พวงไม้มิง่ ชือ่เล่น เกรท นสิติ

ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

สาขาพลศกึษาและกฬีา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

วทิยาเขตก�าแพงแสน	เล่าถงึเส้นทางการเร่ิมต้นสู่กีฬา 

พายเรือคยคัและความประทบัใจจากการแข่งขนัว่า	

	 “เริ่มจากเมื่อก่อนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง	

เพราะว่าเป็นภมูแิพ้	จงึหากีฬาเล่นกล็องไปเรือ่ย	ๆ 	 

ทั้งว่ายน�้า	ตีแบด	จนสุดท้ายลองมาเล่นกีฬาเรือ

พายจนได้ไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 แต่แข่ง

เป็นเรือยาวมังกร	 ก็เล่นมาเรื่อย	 ๆ	 ต่อมาโค้ช

ลองให้เปลี่ยนมาเล่นเรือคยัค	ก็ได้ไปแข่งทั้งกีฬา

เยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติจนได้เหรียญ

และมีโอกาสได้ไปคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย”

	 กีฬาทีเ่ล่นจนได้เหรยีญรางวลั	กฬีานัน้ย่อมมี

เสน่ห์อยูใ่นตวั	นางสาวพรร์นับพนั	กล่าวว่า	เสน่ห์

ของกฬีาเรอืพาย	(เรอืคยคั)	คือ	เป็นกฬีาทีไ่ม่ค่อย

มผีูห้ญงิเล่นมากนกัเลยท�าให้ดเูท่	เพราะเป็นกฬีา

ที่ต้องมีวินัย	 ใช้ความอดทน	ทั้งการฝึกซ้อมและ 

การฝึกนั่งเรือ

	 ส�าหรับประโยชน์ที่ ได ้จากกีฬาเรือพาย	

นางสาวพรร์นับพัน	 ได้ทั้งทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 และเงินรางวัลท่ีสามารถน�ามาใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน	 โดยไม่ต้องขอเงินจากพ่อแม่	 แต่

ก็ต้องแลกมาด้วยการฝึกซ้อมและความมีวินัย

เคร่งครัด	 เธอมีช่วงเวลาฝึกซ้อมเก็บตัวในแต่ละ

วัน	ช่วงเช้าซ้อมตั้งแต่	06:30	-	08:00	น.	ช่วงเยน็

ตัง้แต่	16:30	-	18:00	น.	

	 “ในส่วนการแบ่งเวลาเรยีน	จะดีหน่อยค่ะ	เพราะ

ช่วงท่ีเก็บตัวเป็นช่วงที่เรียนออนไลน์	 ท�าให้เรียน

ร่วมกับเพือ่นได้	คอืเรยีนตัง้แต่	08:00	-	16:00	น.	 

ถ้าคาบไหนเลิกช้าจะขออาจารย์เลิกก่อนค่ะ	 

ในส่วนของงานกท็�างานส่งตามทีอ่าจารย์ก�าหนดไว้”

	 ผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์	 ครั้งที่	 31	 หรือ	 

“ซเีกมส์	2022”	ท่ีประเทศเวียดนาม	นางสาวพรร์นบัพนั	 

สร้างผลงานยอดเย่ียมโดยคว้า	 2	 เหรียญทอง	

1	เหรียญทองแดง	เธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มว่า	

	 “ประสบการณ์ไปแข่งซีเกมส์ล่าสุด	 เป็นการ 

แข่งซเีกมส์ครัง้แรกในชวีติค่ะ	ผลงาน	2	เหรยีญทอง	 

1	เหรียญทองแดงโดย	2	เหรียญทองได้มาจาก	

คยัค	4	คนหญิง	ระยะ	1,000	 เมตร	และ	คยัค	

2	คนหญิง	ระยะ	1,000	เมตร		ส่วน	1	เหรียญ

ทองแดงมาจากคยัค	4	คนหญิง	ระยะ	500	เมตร				

	 เรื่องที่ประทับใจในการแข่งครั้งนี้	 คือการได้

เหรียญทองค่ะ	 เพราะเกินที่คาดหวังไว้มาก	 ๆ	 

ก่อนมาแข่ง	 ขอให้ติด	 1	 ใน	 3	 ก็พอใจแล้ว	

เนื่องจากทีมของเราแข่งซีเกมส์เป็นครั้งแรกกัน

ทุกคน	ท�าให้รู้สึกภูมิใจและประทับใจที่สุดกับการ

ได้เหรียญทองแรกในรายการคยัค	 4	 คนหญิง	 

ระยะ	1,000	เมตร	รวมถงึได้เรยีนรูก้ารแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้าค่ะ	 การมีสมาธิท้ังก่อนการแข่งขัน

และระหว่างการแข่งขัน	 และการเตรียมร่างกาย

ให้พร้อมค่ะ”																																																													

	 ในหน่ึงวัน	 ต้องท�ากิจกรรมท้ังการเรียน

และการฝึกซ้อมกีฬา	 อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าได	้ 

นางสาวพรร์นับพัน	 เผยวิธีให้ก�าลังใจตนเองว่า	

“เวลาเหนื่อยหรือท้อ	 ก็จะโทรศัพท์วิดีโอคอล

หาที่บ้านค่ะ	 เพราะว่าคุยกันได้ทุกเรื่อง	 แล้วก็ได้

ก�าลังใจกลับมาด้วย	พอคุยแล้วท�าให้สบายใจ

มากขึ้นค่ะ”	

ในการแข่งขันซีเกมส์	ครั้งที่	31	ปี	2022	

นักกีฬาพายเรือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เข้าร่วม

แข่งขันและได้คว้ารางวัลเหรียญทอง	สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ	PRKU	News	
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	 น่ันคือชีวิตนักกีฬาเรือพายของ	 นางสาว

พรร์นับพัน	 ส�าหรับผู ้สนใจอยากเล ่นกีฬา 

เรือพาย	หรืออยากเล่นกีฬาชนิดนี้	ว่าที่ร้อยตรี  

ดร.อ�านวย ตันพานิชย์ ผู ้ฝึกสอน/ผู ้ตัดสิน 

สหพันธ์เรือแคนู คยัคนานาชาติ และอาจารย์ 

คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก�าแพงแสน ให้ค�าอธิบายเรื่องนี้ว่า 

 “นกักฬีาเรอืพายของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	 

มองเป็น	 2	 ส่วนคือ	 กลุ่มนักกีฬาท่ีมาจากการ

เป็นนักกีฬาทีมชาติ	 ซึ่งเป็นการต่อยอดเพื่อ

ให้สามารถเล่นกีฬาให้กับประเทศชาติได้ต่อไป	

ขณะเดียวกันอยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ช่วยเหลือให้นักกีฬากลุ่มนี้สามารถเรียนควบคู่

การฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาได้	อีกกลุ่มคือ	กลุ่ม

นักกีฬาท่ีเพิ่งเริ่มต้นหรือมาจากชนิดกีฬาอ่ืน	

สามารถพฒันาตนให้มศีกัยภาพมากขึน้	อาจเป็น 

นักกีฬาทีมชาติต่อไป	 ทั้งนี้สิ่งที่ส�าคัญคือการ

พัฒนาความคิดเพราะอยากเห็นนักกีฬาที่มี

ความสามารถเป็นคนดมีวีธิคีดิ	มวีธิดี�าเนนิชวีติที่

ดขีึน้เพราะสิง่เหล่านีจ้ะตดิตวัไปมากกว่าชยัชนะ”

 ส�าหรับบทบาทชมรมกีฬาเรอืพาย ว่าทีร้่อยตรี  

ดร.อ�านวย กล่าวว่า “ในการขับเคลื่อนชมรม

กีฬาเรือพาย	 ขอแยกเป็น	 2	 ส่วน	 ส่วนแรกคือ	

ชมรมส่งเสรมิพฒันากีฬาเรอืพายเพือ่ความเป็น

เลิศ	คือ	สร้างนักกีฬาเรือพายเพื่อแข่งขันระดับ

ประเทศและนานาชาติโดยรับนักกีฬาทีมชาต ิ

เข้ามาเรยีน	พฒันานกักฬีาทีเ่รยีนให้มศีกัยภาพ

สงูขึน้	โดยใช้ทรพัยากรคณะต่าง	ๆ	ของมหาวทิยาลยั	

ทัง้บคุลากร	เจ้าหน้าที	่และนิสติ	รวมทัง้องค์ความรู้ 

การวิจัยมาช่วยพัฒนาต่อไป	

	 ส่วนที่สอง	คือ	ส่งเสริมพัฒนากีฬาเรือพาย

เพ่ือการท่องเที่ยวและเชิงสุขภาพ	 เน่ืองจาก 

ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์หลายวทิยาเขต  

มภูีมทิศัน์ทีส่ามารถใช้เป็นทีอ่อกก�าลงักายทางน�า้

ด้วยกิจกรรมการพายเรือ	 และเป็นการส่งเสริม

กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วย	 เพื่อให้ทุกคนได้ใช้

ประโยชน์นันทนาการอีกทั้งส่งเสริม

กิจกรรมเชิงสุขภาพ”

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพาย

แห่งประเทศไทย	ว่าทีร้่อยตร	ีดร.อ�านวย	เปิดเผย 

ถงึจดุเริม่ต้นของความร่วมมอืว่า	“ผมเริม่สนใจกฬีา 

เรือพายขณะปฏิบัติงานที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดสกลนคร	 ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีพื้นที่

เป็นต้นทุน	จึงศึกษาหาความรู้ความร่วมมือระยะ

แรกเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาเรือพาย	 โดยได้รับการเห็นชอบจาก

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 ท�าให้กีฬาเรือพายเป็น

ที่รู้จักมากข้ึนในมหาวิทยาลัยและพัฒนาต่อมา	 

จนผมได ้ โอกาสจากสมาคมกีฬาเรือพาย 

แห่งประเทศไทยแนะน�าให้ผมเรียนรู้และสอบเป็น

ผู้ตัดสินของสมาคมฯ	ต่อยอดสอบเป็นผู้ตัดสิน

ระดับนานาชาติ	 (International	 Technical	 

Official:	 ITO)	 ท�าให้มีโอกาสท�างานร่วมกับ

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย	 และ

สหพันธ์กีฬานานาชาติ	

	 ผมเห็นว่าการท่ีได้ร่วมงานกับสมาคมกีฬา

เรือพายแห่งประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นองค์กรกีฬาที่มี

มาตรฐาน	น่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย	จึง

หารือกับผู้เกี่ยวข้องเสนอให้ท�าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากีฬาเรือพายสู่ความ

เป็นเลิศและเพื่อสุขภาพ	 ในส่วนความเป็นเลิศ

คือพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพที่สูงข้ึนโดยใช้

องค์ความรู้จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ	 กับ

อีกส่วนส่งเสริมสุขภาพนั้น	 ความร่วมมือท�าให้

สามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาแหล่งออก

ก�าลงักายทางน�า้	รวมถึงจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิ 

สุขภาพได้มากยิ่งขึ้นและเป็นรูปธรรม”

	 ปิดท้ายด้วยข้อคิดที่	ว่าที่ร้อยตรี	ดร.อ�านวย	 

จะย�้าเตือนทุกครั้งแก่นักกีฬาหลังการฝึกซ้อม	

ซึ่งเป็นค�ากล่าวที่เป็นประโยชน์ส�าหรับนักกีฬา

ทุกประเภทว่า	

 “การเป็นนักกีฬาและเรียนไปด้วยนั้น มันไม ่

ง่ายเลย พวกคณุต้องใช้ความพยายาม ต้องมวิีนัย 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเฉพาะเร่ืองการเรียน 

เพราะผมค่อนข้างห่วงเร่ืองน้ีมาก	 จึงอยากให้

ก�าลังใจกับนักกีฬาทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา

ทีมชาติหรือไม่เป็น	 พวกคุณคือนักกีฬาที่ต้อง

เข้าใจกีฬา	 แพ้	 ชนะ	 เป็นผลของการฝึก	 แพ้.. 

กก็ลบัมาทบทวน	ชนะ..กต้็องเรยีนรูพ้ฒันาต่อไป	 

เอาความเป็นนักกีฬามาปรับใช้ในชีวิต	 เราแพ	้ 

เราชนะ	อยู่ตลอดเวลาในการมชีวีติอยู	่แต่เราต้อง

เรียนรู้จากมันแล้วอยู่ให้ได้”

ว่าที่ร้อยตรี	ดร.อ�านวย	ตันพานิชย์


